



BAN BÁC ÁI XÃ HỘI - CARITAS VINH

Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An

Email : caritasvinh@gmail.com

ĐT: 0866.533.100 - 0976.630.770

Xã Đoài, ngày 12 tháng 07 năm 2021

THƯ KÊU GỌI CHIA SẺ KHÓ KHĂN VỚI NGƯỜI DÂN SÀI GÒN TRONG NHỮNG NGÀY CÁCH LY DO ĐẠI DỊCH COVID-19

Kính gửi: Quý cha quản xứ và toàn thể anh chị em trong Giáo phận Vinh.

Trong thư kêu gọi gửi đồng bào Công giáo Việt Nam hôm nay 12/07/2021, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch HĐGMVN viết: *“Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành ổ dịch lớn nhất nước với hàng ngàn ca nhiễm mỗi ngày. Thủ tướng chính phủ đã ban hành chỉ thị 16, đặt thành phố HCM trong tình trạng giãn cách toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0g ngày 09/07/2021. Phải quyết liệt như thế may ra có thể kìm hãm được phần nào thảm họa đang hung hãn lan tràn. Nhưng đây lại là một tình huống tiềm ẩn nhiều rủi ro khôn lường.”*

Ngài còn nhắc nhở người miền Trung: *“Anh chị em hãy nhớ lại: chính người dân Sài Gòn hôm nay đang khốn khó, đã từng vội vã lên đường mỗi khi nghe tin đồng bào mình đây đó lâm cơn hoạn nạn... Các tỉnh miền Trung, qua trận bão lũ năm 2020, vẫn còn ghi lại dấu chân người Sài Gòn khắp hang cùng ngõ hẻm. Trái tim Việt Nam lúc nào cũng thì thào: một miếng khi đói bằng một gói khi no; nhiều điều phải lấy giá gương; người trong một nước hãy thương nhau cùng. Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều.”*

Tinh thần tương thân tương ái, chung lòng chung sức giúp đỡ anh chị em mình khi gặp hoạn nạn là truyền thống tốt đẹp của người dân Giáo phận Vinh chúng ta. Caritas Vinh kêu gọi quý cha quản xứ và các giáo xứ trên toàn giáo phận giúp đỡ người dân Sài Gòn vượt qua khó khăn bằng cách chia sẻ (góp) **thực phẩm và củ quả từ mỗi gia đình**. Cụ thể các loại sau:

1. Về thực phẩm khô: lạc hạt, cá khô, tép khô...
2. Về củ quả: bầu, bí, cà rốt, chuối xanh...

(Ngoài ra, nếu các giáo xứ đóng góp tiền cũng xin nhận để mua gạo cho công nhân miền Trung hiện còn gặp khó khăn trong đó).

Các gia đình có thể gom tập kết về nhà thờ xứ trong 2 ngày 13 và 14/07, đến sáng ngày 15/7 (thứ Năm) sẽ tập kết về Tòa Giám mục Xã Đoài để Caritas Vinh cho xe chở vào Sài Gòn, trao cho Caritas Việt Nam, trực thuộc HĐGMVN nhận để phân phát cho người dân.

Hy vọng rằng với “tình yêu Chúa Kitô thúc bách”, người môn đệ của Ngài biết cách yêu thương người khác, kể cả người xa lạ, và biến yêu thương thành hành động cụ thể.

TM. BAN BAXH – CARITAS VINH

Giám đốc



Lm. Fx. Nguyễn Văn Lượng